

ที่ IDR 05/2018

วันที่ 28 มีนาคม 2561

เรื่อง ชี้แจงกรณีซื้อขาย Big Lot

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“CPALL” หรือ “บริษัทฯ”) ขอชี้แจงการซื้อขายหุ้นของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (“Makro”) ตามที่ได้ปรากฏในรายการซื้อขายหุ้น Makro ผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ บณกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) จำนวน 230,248,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.80 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของ Makro โดยขายในราคาหุ้นละ 44 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ได้จากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบัน (Book Building) คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 10,130,912,000 บาท โดยมีเครดิต สวิส (ประเทศสิงคโปร์) บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่าย

สำหรับการขายหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของการซื้อขายหุ้นของ Makro ในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ภายหลังจากการทำรายการตามที่ชี้แจงข้างต้น CPALL จะลดสัดส่วนการถือหุ้นใน Makro ลงจากร้อยละ 97.88 เหลือร้อยละ 93.08 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Makro ซึ่งภายหลังจากการทำรายการดังกล่าว CPALL จะถือหุ้นใน Makro คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,467,901,500 หุ้น ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่จัดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทที่มีขนาดรายการเข้าข่ายต้องดำเนินการใดๆ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ การขายหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการจัดการและนโยบายการดำเนินธุรกิจของ Makro แต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์ภักขิต

Chief Financial Officer

เอกสารฉบับนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อแจกจ่ายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสหรัฐอเมริกา หรือไปยังสหรัฐอเมริกา (อันรวมถึงอาณาเขตดินแดนและ อาณานิคมของสหรัฐอเมริกา มลรัฐใดๆ ของสหรัฐอเมริกา และดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย) เอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นหรือเป็นส่วนหนึ่งของการ เสนอขายหลักทรัพย์ หรือการชักชวนให้ซื้อหรือจองซื้อหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา หุ้นที่อ้างถึงในเอกสารฉบับนี้มิได้นำไปจดทะเบียนเป็น หลักทรัพย์และจะไม่มีกรจดทะเบียนหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (“พรบ. หลักทรัพย์ฯ”)

หุ้นนี้ไม่สามารถนำไปเสนอขายหรือขายในสหรัฐอเมริกา เว้นแต่ตามข้อยกเว้นจากข้อกำหนดในการจดทะเบียนหลักทรัพย์ตาม พรบ. หลักทรัพย์ฯ และจะไม่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ถูกต้องอ้างถึงในเอกสารฉบับนี้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปในสหรัฐอเมริกา